

อียิปต์โบราณ

อียิปต์โบราณและแม่น้ำไนล์

ดินแดนส่วนใหญ่ของอียิปต์เป็นทะเลทราย หากไม่มีแม่น้ำไนล์ คงจะไม่มีคนอาศัยอยู่ที่นั่นเลย แม่น้ำไนล์ เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก และไหลผ่านหลายประเทศ ส่วนที่กว้างที่สุดของแม่น้ำไนล์ เป็นส่วนที่ไหลผ่านประเทศอียิปต์ และไหลออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ในดินแดนเมโสโปเตเมีย แม่น้ำถือว่ามีสำคัญต่อการเกษตรกรรมและการดำรงชีวิตให้อยู่รอด ในอียิปต์จะมีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาน้ำท่วม ตั้งแต่ชาวอียิปต์รู้ว่าเมื่อเวลาน้ำท่วมจะมาถึง พวกเขาจะเตรียมการโดยการสร้างกำแพงพิเศษเพิ่มรอบเมืองและทุ่งนา และพวกเขาปล้นย่น้ำออกจากเขื่อนต่างๆ ดังนั้นจึงไม่มีน้ำท่วมหนักเหมือนกับในเขตเมโสโปเตเมีย

ชาวอียิปต์จำนวนมากเป็นชาวไร่ชาวนา พวกเขาทำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์และตกปลา บางคนก็เป็นช่างฝีมือ เช่น ช่างก่ออิฐ ช่างทำขนม และช่างตีเหล็ก

เกษตรกรจะปลูกต้นฝ้ายลินินในทุ่งนา ซึ่งผู้หญิงจะนำมาทอผ้า ครอบครัต่างๆ จะเก็บรวบรวมต้นกกชนิดพิเศษที่เรียกว่า ต้นปาปรัส ที่ขึ้นอยู่ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำ พวกเขานำมาทำหลายอย่าง เช่น ทำรองเท้าแตะ เรือ และกระดาษ คำว่ากระดาษมาจากต้นกก (papyrus)

ชาวอียิปต์พัฒนาระบบการเขียนที่เรียกว่า ฮีโรกลิฟหรืออักษรอียิปต์โบราณ ในขณะที่คนเมโสโปเตเมียเขียนลงบนแผ่นดินเหนียว แต่ชาวอียิปต์เขียนลงบนกระดาษปาปรัส



ภาพประกอบที่แสดงให้เห็นถึงงานฝีมือการต่อเรือของช่างต่อเรือชาวอียิปต์ และภาพประกอบอักษรฮีโรกลิฟ

ฟาโรห์

ในประเทศอียิปต์กษัตริย์มีอำนาจมาก พระองค์อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่สวยงามหรือพระราชวัง และงานหลักของพระองค์ คือดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย

ชาวอียิปต์เชื่อว่ากษัตริย์เป็นบุตรชายของพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าพูดชื่อของพระองค์ แต่พวกเขาเรียกพระองค์ว่า ฟาโรห์ ซึ่งแปลว่า "บ้านหลังใหญ่" การเป็นฟาโรห์นั้นสืบทอดจากบิดาสู่นุตรชาย ประชาชนต้องจ่ายภาษีให้กับฟาโรห์ พวกเขาไม่ได้จ่ายภาษีเป็นเงินอย่างที่เรากำลังทำในทุกวันนี้ แต่ฟาโรห์ได้รับส่วนแบ่งจากทุกอย่างที่ได้เพาะปลูกและทำขึ้นภายในในประเทศ ฟาโรห์ได้สร้างเขื่อนต่างๆ คลองชลประทาน และโบสถ์ต่างๆ โดยได้รับการช่วยเหลือจากประชาชน

ปิรามิด

ประเทศอียิปต์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เพราะมีปิรามิดที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ของประเทศบางพระองค์ ชาวอียิปต์เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พระศพของกษัตริย์จะต้องถูกฝังเป็นอย่างดี ทองคำจำนวนมาก อาหาร เสื้อผ้า และอาวุธถูกฝังไปกับพระศพด้วย เพื่อที่พระองค์จะได้มีไว้ใช้ในชาติหน้า เพื่อเป็นการรักษาพระศพ จะดังนั้นพระศพจะถูกพันด้วยผ้าพันแผลที่เป็นเส้นยาว ลักษณะเป็นมัมมี่

พระศพจะถูกล้างทำความสะอาดด้วยวิธีพิเศษก่อน จากนั้นสมองและอวัยวะภายใน ยกเว้นหัวใจ จะถูกนำออกมาและใส่ลงในไหส่วน พระองค์ต่างหาก ส่วนร่างกายจะถูกทาเคลือบด้วยขี้ผึ้งและน้ำมันต่างๆ จากนั้นร่างกายทั้งหมดถูกพันเข้าด้วยผ้าพันแผลยาว จนเป็นมัมมี่และถูกวางลงในหีบพระศพแบบพิเศษที่มีรูปภาพของพระองค์อยู่ด้านนอก



ภาพประกอบ ฟาโรห์, คือออบซิดียนปิรามิด และมัมมี่

ฟาโรห์หลายองค์ และคนร้ายมากมายบางคน ถูกฝังไว้ในปิรามิดส่วนตัวของพวกเขาเอง มีปิรามิดเกือบห้าสิบแห่งที่ถูกสร้างขึ้นในอียิปต์ ปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า ปิรามิดค็ออปซ์ ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตามพระนามของกษัตริย์ที่ถูกฝังไว้ที่นั่น คือ กษัตริย์ค็ออปซ์ (ครองราชสมบัติจากประมาณปี 2589 ถึง 2566 ก่อนคริสต์ศักราช)

คุณรู้ใหม่ว่า?

- พื้นที่ 96% ของอียิปต์เป็นทะเลทราย
- แม่น้ำไนล์มีความยาว 6500 กิโลเมตร
- พีระมิดในอียิปต์ถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก! (คุณสามารถค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหกอย่างที่เหลือได้ไหม)
- คืออภิปิรามิด มีความสูง 137 เมตร และถูกสร้างขึ้นด้วยหินทั้งหมด 2,5 ล้านก้อน
- ยอดปิรามิดทำจากทองคำ
- พีรามิดอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดี อยู่ที่ประเทศเม็กซิโกและประเทศเปรู
- ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีโจรหลายคนเข้าไปขโมยสมบัติในปิรามิด






แบบฝึกหัด

จงดูตัวอักษรด้านล่างอย่างละเอียด และ "แปล" คำต่างๆเป็นภาษาออร์เวย์



จงโยงเส้นระหว่างคำและรูปภาพที่สัมพันธ์กัน

SFINX	
MUMIE	
KILESKRIFT	

<p>SFINX</p>	
<p>HIEROGLYFER</p>	
<p>ØRKEN</p>	
<p>PYRAMIDER</p>	